

BẢN GHI NHỚ

Về việc phối hợp hoạt động trong lĩnh vực Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng XHHT giữa Hội Nông dân và Hội Khuyến học tỉnh An Giang

Hôm nay, ngày 01 tháng 03 năm 2018, tại văn phòng Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Thường trực Hội Nông dân và Thường trực Hội Khuyến học tỉnh An Giang đã có buổi làm việc và đi đến thống nhất lập bản ghi nhớ với các nội dung sau:

1. Thông qua công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Hội Nông dân các cấp lồng ghép tuyên truyền về công tác Khuyến học, Khuyến tài trong lực lượng cán bộ, hội viên Hội Nông dân nhằm góp phần nâng cao nhận thức về: Vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giáo dục, công tác Khuyến học, Khuyến tài và xây dựng XHHT; Quyền và nghĩa vụ của người tham gia học tập; trách nhiệm của gia đình trong mối quan hệ giữa gia đình – Nhà trường – Xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp trồng người.

2. Vận động trong mỗi hội viên Hội Nông dân cùng với gia đình phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập”. Trong đó, người lớn tham gia học tập ở Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng để có thêm kỹ năng lao động, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ 4.0, để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống xây dựng nông thôn mới; con em đến trường đúng độ tuổi, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, học tập chăm chỉ, giỏi giang. Kiên quyết không cho con bỏ học, đặc biệt là bỏ học vì nghèo.

3. Động viên các thành viên trong gia đình thực hiện phong trào “Heo đất khuyến học”, vừa để thực hiện chủ trương tiết kiệm phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, vừa dành cho công tác Khuyến học, Khuyến tài của mỗi gia đình.

4. Hội Khuyến học cơ sở có trách nhiệm phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động để lực lượng nông dân có điều kiện tham gia công tác Khuyến học, Khuyến tài tại địa bàn dân cư. Cung cấp thông tin về công tác Khuyến học, Khuyến tài, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của HSSV nghèo hiếu học, vượt khó học giỏi để Hội Nông

dân cơ sở lồng ghép trong các buổi tuyên truyền tại địa bàn. Ghi nhận, tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc vận động theo định kỳ (mỗi năm/lần).

5. Trên cơ sở báo cáo của Hội Khuyến học các cấp, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổng hợp, công bố kết quả đạt được của Hội Nông dân các cấp tham gia công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng XHHT trên Website. Hàng năm Hội Khuyến học và Hội Nông dân tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc phối hợp trong năm./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**


Châu Văn Ly

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**


Đặng Hoài Dũng